



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐ ๔๕๕๑ ๔๖๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ว. ๑๖๓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)” การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จังหวัดไม่น้อยกว่า ๕ ทุน โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดฯ ทราบ และส่งรายชื่อ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล คร่าวเรียน การศึกษา ของนักเรียนจากโครงการดังกล่าวมายังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภายในที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สามารถดาวน์โหลด คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานการศึกษาเรื่อง “คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๔ ” เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว ๑๕๗๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ปี ค.ศ. ๒๕๖๓

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑,๒,๓,๔
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด จำนวน ๓ ชุด

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" การคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการขอให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จังหวัดไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑. นักเรียนผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ ๓.๐๐ และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หรืออยู่ระหว่างการคัดเลือกซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อได้
- ๒. มีความมุ่งมั่น และความสามารถที่จะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความประสงค์มุ่งมั่นและสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีความใฝ่ฝันมีเป้าหมายการทำงานที่ปรารถนาในอนาคต
- ๓. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย
- ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสภาวะทางจิตเป็นปกติ รวมทั้งเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องได้รับรู้ข้อมูลโครงการฯ เข้าใจในรายละเอียดหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆ และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ทั้งด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนพระราชทาน การทำสัญญารับทุนและค่าใช้จ่าย โดยต้องได้รับการยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานคัดเลือกนักเรียนในสังกัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งการคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรองให้อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบจนได้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับพระราชทานทุน และต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขโครงการฯ หน่วยงานละ ๒ คน และหลักฐานประกอบคนละ ๑๐ เล่ม พร้อมบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง เพื่อรับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔

ในกรณี /...

ในการนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๕ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวข้อ หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานการศึกษา เรื่อง "คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๕" โดยขอให้หน่วยงานการศึกษา ได้สรรหา คัดเลือก พร้อมส่งผลการคัดเลือกและข้อมูลแบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และแจ้งนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในระดับหน่วยงาน มานำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาระดับจังหวัด ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัฒนา พุฒิชาติ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร

ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร.๐๙๓-๓๔๓๕๕๙๐ , ๐๔๕-๖๑๔๐๑๗

โทรสาร ๐๔๕-๖๑๔๐๑๙